

รื้อคานเสร็จ เปิดถนนแล้ว

อีกจุดแฉงกัน หลุ่กเหล็กยึด ทล.รื้อคานทัน

กรมทางหลวงยกคานชำรุดบน
สะพานกลับรถถนนพระราม 2 กม.
34 เสร็จแล้ว พร้อมเปิดใช้เส้นทาง
ช่องทางด่วน ★ มีต่อหน้า 12

รื้อคานเสร็จ ☆ ต่อจากหน้า 1
ได้ตามปกติ เร่งตรวจสอบความแข็งแรง หากไม่ผ่าน
มาตรฐานต้องทุบทิ้งอีกรายแฉงปูนสะพานต่างระดับ
เอกชัยแตกแล้วหันตลใส่ชาวบ้าน เจ้าหน้าที่เร่งรื้อคาน
ควาดเสาเหตุรถบรรทุกสูงเกินกำหนดชนแตก

จากเหตุแผ่นดินไหวและคานสะพานกลับรถถนน
พระราม 2 กม.34 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ใกล้เคียง รพ.
วิการาม ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร หล่นลง
มาทับรถยนต์หลายคัน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ
บาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน ชาวบ้านหันแกัดอันตราย
เข้าซ้อนเจ้าหน้าที่เร่งเข้าไปรื้อคานสะพานเกือบ
4 คานออก เริ่มจากการสกัดและตัดราวสะพาน
จากนั้นจะใช้รถเครนขนาด 200 ตัน ยกคานลงแล้ว
ขนย้ายออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ตรวจสอบความสะอาด
และความปลอดภัยก่อนคืนผิวจราจรให้ใช้งานตามปกติ
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 07.45 น. วันที่ 3 ส.ค.
นายสรารุท ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมทางหลวง พร้อม
ด้วยนายอภิชาติ จันททรัพย์ รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน
นายพรพต สุริยนต์ ผอ.สำนักงานทางหลวงที่ 13
และนายสมบัติ ประภพรัตน์กุล ผอ.ศูนย์สร้างและ
บูรณะสะพานที่ 3 (ปทุมธานี) ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
การรื้อคานสะพานจนแล้วเสร็จ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
เร่งทำความสะอาดและเก็บสิ่งกีดขวางออกจากถนน



เพื่อความปลอดภัยก่อนเปิดการจราจรตามปกติ
นายสรารุท ทรงศิริวิไล อธิบดีกรมทางหลวง
กล่าวว่า ขณะนี้เปิดใช้เส้นทางช่องทางด่วนขาเข้า
กรุงเทพฯได้ตามปกติแล้ว สำหรับการดำเนินการ
กับสะพานต้องรอผลการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพ
สะพานอย่างชัดเจนว่า โครงสร้างทุกจุดมีความแข็งแรง
ทนทานมากน้อยเพียงใด เพื่อพิจารณาว่าจะต้อง
ทำการซ่อมแซมต่อหรือจะทุบทิ้งสร้างสะพานตัวใหม่
ด้านการตรวจสอบหาสาเหตุการร่วงลงมา จะมีคณะ
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน เนื่องจากการ
ซ่อมครั้งนี้ ทำโดยศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน
ที่ 3 (ปทุมธานี) กรมทางหลวงอีกทั้งการช่วยเหลือ
เยียวยาครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม

ต่อมาเวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
สมุทรสาคร ตรวจพบชิ้นส่วนสะพานต่างระดับเอกชัย
ทางหลวงหมายเลข 3242 กม.7+000 ด้านขวา
ทาง (ขาเข้ามหาชัย) อ.เมืองสมุทรสาคร สภาพ
ปูนแตกร้าวจำนวน 1 แผ่น ขนาด 1.2x2.5 เมตร
น้ำหนัก 200 กก. หลุดออกมาจากเหล็กยึดเนื่องจาก
รถความสูงเกินกำหนดชนได้รับความเสียหายหัว
ตกลมาโดนรถชาวบ้านได้รับความเสียหายจากนั้น
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาครเร่งรื้อคานขึ้น
ส่วนดังกล่าว โดยประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง
ปิดการจราจรชั่วคราว ในช่องทางคู่ขนานทางหลวง
หมายเลข 35 กม.22+500 (ส่วนที่ลอคใต้สะพาน)

นายประลองยุทธ กิ่งวงศ์ผอ.แขวงทางหลวง
สมุทรสาคร กล่าวว่า แฉงปูนกันตลสะพานที่เสียหาย
เกิดจากอุบัติเหตุที่มีรถบรรทุกที่มีความสูงเกินกว่าที่
กำหนดวิ่งผ่าน ทำให้ชนสะพานไม่ใช่เป็นลักษณะ
ที่มีความเสียหายลงตล ส่วนปลายเป็นคล้ายแผ่น
คอนกรีตที่ปิดเอาไว้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงฯ
จะนำแฉงปูนที่ได้รับความเสียหายมาลงมา เพื่อให้
ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความปลอดภัย สำหรับตลอดแนว
ที่มีการชำรุดหรือไม่นั้นจะตรวจสอบต่อไปขอยืนยัน
ว่าแฉงปูนแตกไม่ได้เกิดจากการก่อสร้างแล้วชำรุด
หลังจากนี้จะนำแฉงชำรุดออกแล้วจะหล่อแฉงใหม่
เข้ามาซ่อมทดแทน

◀ **หัวน้ชำรุด** เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทร
สาครเก็บแฉงปูนชำรุดที่สะพานต่างระดับเอกชัย
หัวน้ตลใส่ชาวบ้าน ขณะที่สะพานกลับรถถนน
พระราม 2 กม.34 คานถล่ม (รูปเล็ก) เจ้าหน้าที่ยกคาน
ออก 4 ตัวแล้วเก็บสิ่งกีดขวาง รถวิ่งได้ตามปกติ.